

## HTECH – ลุ้นจบขาลง...(ได้อจริงไหม)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ก็นั่งไล่หาหุ้นอยู่นานสองนาน ก็เลือกไว้หลายตัวเหมือนกัน ไม่รู้จะเอาตัวไหน มาเข้า บาดตาเซียน ดี นั้นยังไม่เท่าไรกับการนั่งมองตลาด หรือ SET Index ... ทางเลือกของตลาดระดับนี้ อาจจะต้องกล่าวหาว่า ระยะสั้น อาจจะมี 50-50 อยู่เลยก็ว่าได้ แต่ถ้าจะให้เอ่ยถึงระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้นล่ะก็ คงไม่ต่างไปจากที่กล่าวมา... ยังคงเอาเส้น 3 เซียน เป็นหลัก ประกันไว้ก่อนว่า ขาลงที่ผ่านมา ยังไม่แน่ว่าจะ จบไปแล้ว หรือ ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วที่ระดับ 1724 อาจจะเป็นไปได้ว่า การต่ำกว่า 1724 ยังคงมีโอกาสเกิด หรือยังน่าจะมีความเป็นไปได้ หรือดีไม่ตี ระยะเดือนขึ้นไป อาจจะมีการลงมาต่ำกว่าระดับ 1700 ด้วยก็ได้ แต่ก็อย่าว่า นั้นแหละครับ แค่อ่านแล้วคาดการณ์คร่าวๆ ซึ่งอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ อาจจะมีพลิกกลับเป็นขึ้นเลย ก็ได้ไม่ผิด... แต่สิ่งที่สำคัญคือ เมื่อตลาดเซาออกแล้วเราจะไปทางไหน เราจะทำอะไรในตอนนั้น จะทำ ตามที่ตลาดบอก หรือจะยังมั่นใจในแนวทางเดิม แบบเชื่อว่าไม่น่าจะใช่ น่าจะเป็นอย่างที่เราคิด...ไม่ได้นะ เซาออกอย่างไร เราต้องเดินตามทางนั้น หมายถึงว่า ถ้าเราตกลงปลงใจจะใช้เทคนิค เป็นสั้นๆข้างหน้าแล้ว เมื่อสั้นๆจะเดินไปทางไหน เราก็อย่าฝืนหรือไม่เชื่อเซียวละ จะพาลเดินตกต่อเอาได้... ขนาดตามมองเห็นจะ จะยังมีตกต่อหน้าตาเฉย แล้วนี่ไม่รู้จะไว้นหน้าอย่างแท้จริง ก็อย่าฝืนเลย... เรื่องของเทคนิค จริงๆ เขาว่าไว้ ไม่เคยหลอกใคร มีแต่เราเท่านั้น ที่ชอบหลอกตัวเอง โดยฝืนทางเทคนิคที่มีสัญญาณออกมาในเวลานั้น... แล้วก็บางคนบอกอีกว่า อาจจะเป็นสัญญาณหลอกก็ได้ นั่นก็ต้องเป็นเรื่องของตัวหุ้นนั้นๆ เสียมากกว่านะ

**ดูตามเกม...** การลงที่ผ่านมา ก็ถือว่าลงมาพอสมควร ถ้าจะลงมากกว่านี้ ก็ต้องมองว่า บริษัทอาจจะมีปัญหาแล้วกระมัง แต่ดูที่ตัวพื้นฐานหรือผลการดำเนินงาน ไม่น่าจะเป็นอย่างว่าเลยนะ

**แนวรับ** : ... 7.60-7.40 นำเก็บ หรือ ราคาปิด 7.65 ก็ไม่แพง  
**เป้าหมาย** : ... เล่นรอบ 9.4-9.5 แต่ยืน 9.5ได้นั้น ก็หวัง High เดิม

Price Chart...(HTECH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น HTECH...** ที่กล่าวจั่วหัวไว้ ลุ้นจบขาลง มาจากการลาก Trend Line เราจะเห็นว่า การผ่านระดับ 7.40-7.50 ขึ้นมาได้นั้น เป็นการผ่านแนวโน้มขาลง และสัญญาณของ MA. ระยะสั้น ก็มีแนวโน้มในเชิงบวก และยังเป็นต้นๆ ของแนวโน้มเสียด้วยสิ... เอาเรื่อง รูปแบบราคา หรือ Price Pattern นั้น ตอนนี้ เราจะเห็น มีรูปแบบของ Price Pattern ในกราฟกลับตัว นั่นแสดงว่า ลุ้นการจบขาลงได้มากจริงๆ ถ้าไม่มีการพลิกลงมาหลุด 7.40 เสียก่อน หรือ ถ้าจะเอาจริงๆ ถ้ารูปแบบของ MA. ไม่กลับมาเป็นเชิงลบ เราก็สู้การลงได้ถึงระดับ 7.0 นะ สรุปว่า ราคาในระดับแถวๆ นี้ ยิ่งน่าสนใจ หรือ ยืน 8.0 ได้มันคง ก็ซื้อลงทุนระยะกลางๆ ขึ้นไปได้เสียด้วยซ้ำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน